

รหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมตลาดเกษตรกร
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร